



ประกาศกรมยุทธการทหาร  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมยุทธการทหาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในระบบราชการ เพื่อให้สามารถปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและ  
ให้เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา กำลังพลในสังกัด และประชาชน นั้น

กรมยุทธการทหาร ในฐานะหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยที่เป็นหนึ่งกลไกหลัก  
ในกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม ซึ่งมีหน้าที่อำนวยความสะดวกการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งมิติป้องกันประเทศและ  
การรักษาความมั่นคงของรัฐ เสริมสร้างกำลังกองทัพด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนทางทหาร ปรับโครงสร้าง  
การจัดและอัตราของกองทัพไทย ให้มีความพร้อมและทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม อำนาจการและ  
ประสานการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบความร่วมมือของสหประชาชาติ รวมทั้งเสริมสร้างบทบาท  
ของกองทัพในเวทีอาเซียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชา  
รับผิดชอบ

เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรมยุทธการทหาร ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานตามภารกิจของ  
หน่วยภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริตและจะปฏิบัติการ  
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อความผาสุกของกำลังพลในสังกัด ความเจริญก้าวหน้า  
ของกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเพื่อความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์

๒. บริหารงานโดยยึดมั่นในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร  
อย่างเคร่งครัด และจะยึดถือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามพันธกิจของ  
หน่วยด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อกำลังพล สังคม และประเทศชาติ และจะบริหารทรัพยากรของหน่วยให้  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ทุกรูปแบบ

๓. มุ่งพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและจะไม่  
ยินยอมให้มีการดำเนินการใดๆ อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

๔. บริหารและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร  
อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาใน  
โครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

/๕. เสริมสร้าง...

๕. เสริมสร้างจิตสำนึกกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ อีกทั้งจะดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เทียบธรรม โดยมีซึกซ่า

๖. ปฏิเสธทุกกรณี ในการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พลโท 

(ชิติชัย เทียนทอง)  
เจ้ากรมยุทธการทหาร

กองกลาง